

Số: 09/KH-UBND

Phường Đồng Nhân, ngày 08 tháng 01 năm 2025

**KẾ HOẠCH**  
**Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2025**

Thực hiện Kế hoạch số 326/KH-UBND ngày 31/12/2024 của UBND Quận Hai Bà Trưng về Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2025, UBND phường Đồng Nhân xây dựng kế hoạch Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2025 trên địa bàn phường như sau:

**I. MỤC TIÊU**

**1. Mục tiêu chung**

Nâng cao nhận thức về tác hại thuốc lá cho thành viên Ban chỉ đạo phường và nhân dân trên địa bàn phường. Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc trên địa bàn phường và tăng cường hoạt động thanh kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

**2. Mục tiêu cụ thể**

Kiện toàn Ban chỉ đạo phường, chống tác hại thuốc lá của phường, triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại phường.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Duy trì, nhân rộng việc triển khai thực hiện mô hình “Môi trường không thuốc lá” tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở giáo dục, bệnh viện nơi công cộng và nơi làm việc tại cơ quan, đơn vị; nhân rộng mô hình điểm “Nhà hàng không khói thuốc lá” trên địa bàn phường.

**II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG**

**1. Công tác lãnh đạo và chỉ đạo**

Thành lập Ban chỉ đạo phường, chống tác hại thuốc lá của phường để tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn phường năm 2025.

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá tại các đơn vị.

Tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất để chỉ đạo công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn phường.

**2. Truyền thông về tác hại thuốc lá và thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá**

Tổ chức chiến dịch truyền thông để phổ biến tới người dân nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ đối với tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng;

kêu gọi sự ủng hộ hợp tác và thay đổi hành vi về việc hút thuốc lá nơi công cộng và nơi làm việc.

Cập nhật các văn bản, hoạt động của Bộ Y tế, các kế hoạch, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá quận và phường, định kỳ phát thanh tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của phường.

In và treo các pano, phát tờ rơi, dán áp phích, đề can tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá.

### **3. Tập huấn về Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và các văn bản liên quan**

Tham gia tập huấn, nâng cao năng lực của Ban chỉ đạo phường trong việc xây dựng và triển khai chính sách không hút thuốc lá nơi công cộng và nơi làm việc tại cơ quan, đơn vị; thực hiện môi trường không khói thuốc.

Nâng cao năng lực triển khai thực hiện của tuyên truyền viên về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, tác hại của việc hút thuốc lá thụ động và các văn bản liên quan.

### **4. Xây dựng, nhân rộng mô hình điểm về “Môi trường không khói thuốc lá”**

Xây dựng mô hình “Môi trường không khói thuốc” tại các cơ quan hành chính và mô hình “Nhà hàng không khói thuốc” trên địa bàn phường.

Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá xem xét thi đua hàng năm, tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2025.

### **5. Duy trì mạng lưới thanh, kiểm tra, xử phạt vi phạm Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn phường.**

Tổ chức kiểm tra, Giám sát việc thi hành các quy định cấm hút thuốc lá tại các nơi có quy định cấm hút thuốc lá theo quy định hiện hành.

Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu thuốc lá, buôn bán thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá. Thực hiện xử phạt nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định theo Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; Nghị định 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, thể thao, quyền tác giả, quyền liên quan, văn hóa và quảng cáo; Nghị định 128/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả; quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo. Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh

vực y tế; Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2028/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Trạm Y tế phường**

Tham mưu UBND phường Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá phường; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2025.

Tham mưu UBND phường triển khai các kế hoạch hoạt động, kế hoạch kiểm tra phòng, chống tác hại thuốc lá tới các đơn vị trên địa bàn phường về “Môi trường không khói thuốc lá”, các quy định cấm hút thuốc lá nơi công sở và nơi làm việc và việc duy trì mô hình điểm “Nhà hàng không khói thuốc lá” trên địa bàn phường.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn về thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, triển khai công tác truyền thông về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các quy định xử phạt vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh công tác truyền thông sâu rộng trong cộng đồng dân cư tại các khu phố, tổ dân phố; cung cấp các tài liệu truyền thông để phân phối các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư.

Kiểm tra, giám sát và thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn, xử lý các hành vi vi phạm hút thuốc lá nơi công cộng trên địa bàn.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND Quận (qua Phòng y tế) theo đúng thời gian quy định.

#### **2. Công an phường**

Tham gia hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá tại phường; phối hợp tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát, xử phạt các hành vi vi phạm hút thuốc nơi công cộng trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu thuốc lá, buôn bán thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá.

#### **3. Bộ phận Văn hóa thông tin phường**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các quy định xử phạt vi phạm trên hệ

thống loa tuyên thanh phường; tăng cường công tác truyền thông tới cộng đồng dân cư tại các tổ dân phố;

#### **4. Bộ phận tài chính - Kế toán phường**

Tham mưu UBND phường bố trí kinh phí cho chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá; hướng dẫn và sử dụng nguồn kinh phí theo đúng quy định

#### **5. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường**

Đẩy mạnh công tác giáo dục về tác hại thuốc lá và phòng, chống tác hại thuốc lá tại các trường học trên địa bàn; tăng cường các biện pháp giáo dục phòng, chống tác hại thuốc lá cho học sinh; nghiên cứu, xây dựng tài liệu giáo dục và truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho phù hợp các cấp học, bậc học.

Thực hiện môi trường không khói thuốc, lồng ghép các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá vào các chương trình nâng cao sức khỏe tại các Trường học. Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hằng năm theo hướng dẫn của phòng Giáo dục và đào tạo quận.

#### **6. Đề nghị UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường**

Tuyên truyền, vận động nhân dân không hút thuốc lá trong các lễ hội, đám cưới, đám tang, cuộc vui gia đình... Đưa tiêu chí “Không hút thuốc” vào tiêu chuẩn công nhận Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa...

Tích cực vận động các hội viên, đoàn viên nhân dân tham gia phòng, chống tác hại thuốc lá, gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc; phát động phong trào thi đua “Môi trường công sở không khói thuốc”.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2025 của UBND phường Đồng Nhân. Đề nghị các bộ phận chuyên môn, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND Quận Hai Bà Trưng;
- Phòng Y tế, TTYT quận;
- Đảng ủy phường;
- Đ/c Chủ tịch UBND phường;
- Trạm y tế phường;
- Bộ phận chuyên môn có liên quan;
- UB.MTTQ và các tổ chức CTXH phường;
- Lưu.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Đình Trọng**